

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024 tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh gặp nhiều khó khăn do các vụ việc dân sự có tính chất phức tạp, việc tín dụng, ngân hàng cần phải xử lý tài sản thế chấp phát sinh nhiều và giá trị thi hành lớn, làm cho tổng số phải thi hành tăng cả về việc và về tiền (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 7% về việc và 53,5% về tiền). Bên cạnh đó, do chỉ tiêu biên chế bị cắt giảm nên 01 đồng chí Chấp hành viên - Phó chi cục trưởng được điều động chuyển đi đơn vị khác.

Trước những khó khăn đó, Chi cục thi hành án dân sự thị xã đã bám sát Kế hoạch công tác, các giải pháp thực hiện của cấp trên, tranh thủ sự chỉ đạo của Cấp ủy và chính quyền địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các ngành đã tạo động lực thúc đẩy toàn thể công chức trong đơn vị vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã được triển khai đồng bộ, có nhiều thuận lợi. Tuy vậy, 6 tháng đầu năm Chi cục thi hành án dân sự thị xã mới chỉ đạt 75% về việc và 25,66% về tiền.

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo đối với các mặt công tác

Đề phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong Kế hoạch số 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Bám sát và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022, Công văn số 1726/CTHADS-NV ngày 22/12/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động trên các mặt công tác đã thực hiện

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS. Tham mưu UBND Thị xã - Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các ngành có liên quan của thị xã tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các Nghị định, Thông tư.

Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm những việc thi hành án cho tổ chức tín dụng, công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

1. Công tác thi hành án dân sự

1.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền

- Tổng số phải thi hành: 122 việc = 21.899.908.000 đồng.
- Số việc đã giải quyết xong: 75 việc = 4.802.698.000 đồng.
- Còn phải thi hành chuyển kỳ sau: 47 việc = 17.097.210.000 đồng (*Trong đó: Số có điều kiện đang thi hành: 25 việc = 13.914.341.000 đồng; Số chưa có điều kiện thi hành: 22 việc = 3.182.869.000 đồng*).

- Đạt tỷ lệ:

Về việc: 75 việc đã giải quyết xong/100 việc có điều kiện thi hành. Đạt **75%/88%** trên giao.

Về tiền: 4.802.698.000 đồng đã giải quyết xong/18.717.039.000 đồng có điều kiện thi hành. Đạt **25,66%/55%** trên giao.

1.2. Về thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải thi hành là 10 việc, tương ứng với số tiền là 19.161.160.000 đồng (chiếm 8% về việc và 87,49% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành), trong đó 07 việc = 15.911.684.000 đồng có điều kiện thi hành, 03 việc chưa có điều kiện thi hành = 3.249.476.000 đồng. Kết quả: trong số việc loại này, Chi cục đã giải quyết xong 02 việc và thu được số tiền 3.379.705.000 đồng;

1.3. Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: 6 tháng đầu năm 2024 Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa, địa chỉ tại tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, việc cưỡng chế chưa có kết quả vì đương sự không chấp hành.

1.4. Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án: Qua kết quả rà soát, phân loại các loại việc, đến nay có 04 việc đủ điều kiện Chi cục Thi hành án dân sự đang lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án.

1.5. Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác:

Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật, việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành chính xác.

Chấp hành viên, cán bộ thi hành án xây dựng hồ sơ đúng trình tự, thủ tục, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.

2. Công tác thi hành án hành chính

6 tháng đầu năm 2024 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã không tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Không có vụ việc theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính.

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ

Trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng Chi cục trưởng yêu cầu Chấp hành viên thường xuyên báo cáo về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc cụ thể, tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của địa bàn được giao, Chi cục trưởng báo cáo lên cấp trên về kết quả thi hành án của đơn vị, kịp thời đề xuất hướng giải quyết, khắc phục tồn tại.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra thường xuyên liên tục, hàng năm đều xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thông qua công tác tự kiểm tra kịp thời nắm bắt và đánh giá đúng tình hình thực trạng công tác Thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục. Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại, yếu kém trong công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng được đơn vị chú trọng hàng đầu nên đơn vị đã phân công 01 đồng chí Lãnh đạo phụ trách tiếp công dân và trực tiếp giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án, hàng tháng Chi cục trưởng trực tiếp tiếp công dân 01 ngày tại cơ quan thi hành án.

6 tháng đầu năm 2024 đơn vị không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi hành án.

5. Công tác tổ chức, cán bộ

6 tháng đầu năm, công tác tổ chức cán bộ có sự thay đổi, do chỉ tiêu biên chế bị cắt giảm nên 01 đồng chí Chấp hành viên - Phó chi cục trưởng được điều động chuyển đi đơn vị khác nên hiện nay đơn vị chỉ có 06 biên chế chính thức (trong đó 02 Chấp hành viên, 1 Thư ký, 1 Thẩm tra viên, 1 Kế toán, 1 Chuyên viên) và 02 nhân viên hợp đồng. Nhằm đẩy mạnh chính trị tư tưởng và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, Chấp hành viên, cán bộ trong cơ quan đã được tập huấn nghiệp vụ thi hành án đầy đủ, kịp thời. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng,

Công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch lãnh đạo Chi cục giai đoạn giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 đã được phê duyệt; đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không đủ điều kiện.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo rà soát, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định như: Chế độ thâm niên ngành; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời

hạn và các chế độ khác của cán bộ, công chức.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị trẻ khỏe, tinh thần đoàn kết nội bộ cao, đã phát huy được năng lực sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có công chức vi phạm về kỷ luật kỷ cương hành chính.

6. Một số mặt công tác khác

6.1. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính

Chi cục Thi hành án dân sự không có các vụ việc liên quan đến bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự và bảo đảm tài chính.

6.2. Kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc

Ngay từ đầu năm đơn vị đã triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán được thực hiện công khai dân chủ, chi tiêu có hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán.

Quản lý tài chính, tài sản công không để thất thoát, hư hỏng, không xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực.

Trang thiết bị làm việc về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận chưa đáp ứng như: Hệ thống âm thanh, máy chiếu và màn hình phòng họp; máy đếm tiền và soi tiền giả, trụ sở làm việc cơ quan một vài hạng mục đã xuống cấp cần phải tu sửa...

6.3. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Đơn vị đã phối hợp tốt với các ngành trong khối Nội chính; UBND các phường, xã để đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp tích cực và hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án cho các đương sự sau khi xét xử, cấp và chuyển giao bản án, quyết định kịp thời. Đặc biệt Tòa án nhân dân đã phối hợp vận động bị cáo, đương sự tự nguyện nộp án phí, bồi thường sau khi phiên xét xử kết thúc; tiếp tục phối hợp trong việc xét miễn, giảm hồ sơ thi hành án đủ điều kiện trong năm để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 ngành Kiểm sát và Thi hành án dân sự, kiểm sát THADS góp phần tích cực trong việc bảo đảm việc THADS đúng trình tự pháp luật và kiểm sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan THADS, phối hợp tốt trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án; thống nhất số liệu thống kê liên ngành. Các kiến nghị của Viện kiểm sát được Chi cục khắc phục kịp thời, đúng pháp luật.

Ngoài ra Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự thường xuyên theo dõi sát sao các hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự và phối hợp đôn đốc các đối tượng phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình nhằm giúp cho hoạt động thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao.

Công an thị xã phối hợp kịp thời trong việc huy động lực lượng tham gia các cuộc tạm giữ bảo đảm tài sản, cưỡng chế THADS đảm bảo an toàn tuyệt đối các

cuộc cưỡng chế THADS theo yêu cầu của các cơ quan THADS; Trại giam, trại tạm giam đã phối hợp đồng viên, thuyết phục người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và người thân của họ tự nguyện thi hành, thực hiện thông báo thi hành án dân sự, trả lại tài sản giấy tờ cho người đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam khi có đề nghị phối hợp của các cơ quan THADS; Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc đôn đốc thi hành đối với những trường hợp thi hành án treo nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ về dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án.

6.4. Công tác thi đua khen thưởng

Nhằm động viên cán bộ công chức trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo khí thế phấn đấu lập thành tích và công việc đạt kết quả cao cho mỗi cán bộ công chức. Hàng năm, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh đã xây dựng kế hoạch, đăng ký và phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh.

6.5. Công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; tích cực phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức. Công khai dân chủ trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; đảm bảo lợi ích của cán bộ, công chức; động viên khen thưởng kịp thời, tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật. Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.

Về công tác phòng chống tham nhũng: Cấp uỷ, lãnh đạo Chi cục, các đoàn thể thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức trong đơn vị có ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao, trung thực, kiên quyết bảo vệ lợi ích Nhà nước và của công dân. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác thu, chi, sử dụng ngân sách trong việc chi hoạt động thường xuyên, mua sắm tài sản đảm bảo sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích.

6.6. Công tác Đảng, đoàn thể

Các đảng viên trong chi bộ đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% Đảng viên tham gia sinh hoạt chuyên đề **“Đảng ta thật là vĩ đại”** và chuyên đề **“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng”** theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thị ủy, góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, đồng thời bồi đắp cho cán bộ, đảng viên tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Công đoàn luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình, thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn kịp thời khi hiếu hỷ và tăng cường các hoạt động có hiệu

quả như quyên góp ủng hộ các quỹ tình thương, hiến máu nhân đạo, tổ chức các hoạt động tri ân hướng về cội nguồn. Phối hợp với chuyên môn chăm lo sức khỏe, đời sống đến cán bộ công chức trong đơn vị, mua sắm tài sản ...

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế,

- Một số vụ việc còn kéo dài, chưa thi hành án được, số lượng tiền phải giải quyết tăng cao;

- Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ thi hành án vẫn còn một số hồ sơ sắp xếp chưa đúng trình tự thủ tục thi hành án;

2. Khó khăn, vướng mắc

- Thực trạng khi giải quyết những vụ việc liên quan tín dụng ngân hàng là đều có giá trị phải thi hành lớn nhưng khi kê biên tài sản thế chấp, thẩm định giá thì giá trị thực tế của tài sản lại thấp hơn nhiều so với lúc cho vay, nhiều vụ việc quá trình bán đấu giá còn phải giảm giá nhiều lần đã ảnh hưởng đến kết quả tổ chức thi hành án theo từng kỳ thống kê của đơn vị. Mặt khác, do số tiền sau khi bán tài sản thu về thấp hơn nhiều so với yêu cầu thi hành án của ngân hàng dẫn đến số tiền còn lại không có điều kiện thi hành trong các vụ việc này chiếm rất cao và thường đã mất hết khả năng thực hiện nghĩa vụ thi hành. Bởi tất cả các tài sản thế chấp đến nay các cơ quan THADS đã kê biên bán đấu giá, chuyển trả cho Ngân hàng theo quy định; ngoài ra không còn tài sản nào khác để xử lý (*Vụ việc Trần Quý, phường Nam Hồng hiện đang chấp hành hình phạt tù, sau khi xử lý tài sản đến nay còn phải thi hành 1.383.264.000 đồng, vụ việc Công ty Cổ phần xây dựng vận tải Hà Tĩnh phải thi hành 302.211.000 đồng*);

- Một số vụ việc có số tiền phải thi hành án khá lớn, người phải thi hành án mới ra tù, không có việc làm (*Vụ việc ông Đoàn Công Đức, phường Đức Thuận phải thi hành tổng số tiền 628.049.000 đồng*) hoặc Công ty cổ phần nhưng không còn hoạt động (*Vụ việc Công ty Cổ phần vận tải & Thương mại Trường Sơn phải thi hành tổng số tiền 262.331.000 đồng*);

- Ý thức chấp hành bản án của người phải thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành, lợi dụng quyền khiếu nại nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành án. (*Vụ việc dân sự Buộc bà Nguyễn Thị Nghĩa, trú tại tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phải tháo dỡ toàn bộ các công trình, di dời toàn bộ cây cối, hoa màu ra khỏi thửa đất có diện tích 176,7m², số thửa 98, tờ số 38 tại tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để trả lại cho ông Nguyễn Văn Cẩn và bà Lê Thị Liên trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh*).

- Một số vụ việc, qua công tác xác minh tài sản gắn liền trên đất có giá trị lớn hơn nhiều so với nghĩa vụ phải thi hành án nên chưa thể cưỡng chế.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên làm công tác chuyên môn ngày càng thiếu, 6 tháng đầu năm do đơn vị bị cắt giảm 01 biên chế nên 01 đồng chí Chấp hành viên phải điều chuyển đi đơn vị khác, đến nay đơn vị chỉ có 02 đồng chí vừa là lãnh đạo cơ quan, vừa làm công tác chuyên môn.

- Một số vụ việc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có việc làm ổn định nên không có tài sản để thi hành án;

- Người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chống đối quyết liệt, không tự nguyện thi hành án;

- Một số đối tượng mặc dù có hộ khẩu thường trú nhưng đi khỏi nơi cư trú, không có mặt tại địa phương, không có sự quản lý giám sát giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật kịp thời nên tiếp tục phạm tội mới;

- Pháp luật về trình tự, thủ tục THADS còn rườm rà, dẫn đến nhiều vướng mắc, khó khăn, kém hiệu quả trong quá trình xử lý, kê biên tài sản thi hành án;

- Chưa có cơ chế bảo vệ Chấp hành viên trong khi tính rủi ro nghề nghiệp ngày càng cao, một số trường hợp chống đối quyết liệt, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của Chấp hành viên nhưng chưa được xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kỹ năng giải quyết một số vụ việc của Chấp hành viên có lúc còn chưa nhuần nhuyễn. Công tác quản lý nghiệp vụ tổ chức kiểm tra hồ sơ thi hành án chưa được thường xuyên.

Sự tham mưu, đề ra đường lối xử lý một số vụ việc THADS khó khăn, phức tạp của lãnh đạo Chi cục đối với cấp ủy; chính quyền địa phương cùng cấp chưa thường xuyên.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về *tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* và việc thực hiện Chủ đề năm 2023 của tỉnh "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023*" và các chuyên đề như "*Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng*" của "*Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng*"; Chuyên đề "*Đảng ta thật vĩ đại*"

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, như: Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về *tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tiếp tục tăng*

cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 và Công văn số 1567-CV/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý và chức danh pháp lý;

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Thi hành án dân sự, nêu cao vai trò “phát huy đoàn kết, siết chặt kỷ cương, tăng cường chuyên nghiệp và cường độ lao động”;

- Thường xuyên rà soát án trọng điểm, tồn đọng; những vụ việc đã xác minh, xây dựng phương án cưỡng chế để kịp thời tham mưu, trình Ban chỉ đạo THADS quan tâm, chỉ đạo giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan trong hoạt động THADS, gắn với thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của UBND Thị xã;

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sâu sát cụ thể đối với từng vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, vụ việc cưỡng chế. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, chú trọng kỹ năng dân vận, xác minh, đối thoại trực tiếp nhằm đảm bảo giải quyết dứt điểm, thỏa đáng các đơn thư ngay tại cơ quan đơn vị nếu có, tránh tình trạng đơn thư gay gắt, phức tạp kéo dài và gửi nhiều nơi, vượt cấp;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử, cập nhật chính xác thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành án kịp thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục THADS;

- Rà soát, phân loại và phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

- Tiếp tục thực hiện tốt Công văn 1726/CTHADS ngày 22/12/2017 của Cục thi hành án dân sự Tỉnh về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc;

- Phối hợp Trại giam và gia đình đối với các đối tượng đang thi hành án phạt tù để thu tiền thi hành án;

- Kiên quyết tổ chức cưỡng chế, tạm giữ tài sản thi hành án đối với các trường hợp có tài sản nhưng cố tình chây ì;

- Tăng cường phối hợp tốt với Ngân hàng trong xử lý đơn yêu cầu thi hành án, xác định giá trị thi hành phù hợp với thực tế tài sản thế chấp trong các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng.

- Tập trung giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản của Cty CPVTM&XNK Minh Nhật do ông Nguyễn Minh Nhật giám đốc đại diện; Phối hợp chặt chẽ và kiểm soát trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh để bán đấu giá tài sản của Cty CPXL&DVTM Hồng Lĩnh do ông Nguyễn Quốc Vũ làm giám đốc đại diện.

2. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Cấp ủy, chính quyền các cấp; các ban, ngành quan tâm phối hợp đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chung;

- Đề nghị HĐND thị xã tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phối hợp THADS;

- Đề nghị UBND Thị xã quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí chi hoạt động cho các vụ việc cưỡng chế khó khăn phức tạp;

- Đề nghị các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ quy trình cho vay các khoản tiền có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước tránh tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách cho vay để làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

